
รายงานการประชุม 
คณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ เทศบาลตําบลอาวขนอม 

คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๑ 
วันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๕.๐๐ น. 

ณ หองประชุมเทศบาลตําบลอาวขนอม 
 

 รายชื่อผูเขาประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 
๑. นายไมตรี  พรหมพิชิต นายกเทศมนตรี  
๒. นายอภิชาติ  ใจสบาย รองนายกเทศมนตรี  
๓. นายรักเกียรติ  ทองจันทร เลขานุการนายกเทศมนตรี  
๔. นายธวัชชัย  ไชยเทพ ปลัดเทศบาล  
๕. นายเดชากร  แกนเมือง ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  
๖. นายจักรกฤษณ  อังคณานนท หัวหนาสํานักปลัด  
๗. นางจันทิรา  พูนนวล ผูอํานวยการกองคลัง  

 
 รายชื่อผูเขารวมประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 
๑. นายวชิรวิชญ  แจงใจ วิศวกรโยธา แทน ผอ.กองชาง 

 
 รายชื่อผูไมเขาประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 
๑. นายกัมพล  มีชัย รองนายกเทศมนตรี  
๒. นายทนงศักดิ์  ซับมัน ผูอํานวยการกองชาง  
๓. นางนาฏยา  ปราชญศักดิ์ หัวหนาฝายบริหารงานคลัง  

    
 

 เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
นายไมตรี พรหมพิชิต - สําหรับการจัดงานวันเด็กก็ผานไปดวยดี ขอขอบคุณทุกสวนที่ให

ความรวมมือชวยเหลือกัน สําหรับงบประมาณมีหนวยงานภายนอก
สนับสนุนงบประมาณมาให แตผมไมไดรับในสวนนี้และไดทําหนังสือ
สงคืนไปแลว เพราะเรามีเพียงพอ 

มติที่ประชุม - รบัทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒... 



-๒- 

 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๙/๒๕๖๐ เม่ือวันที่ ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

 
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน/รายงานจังหวัด/รายงานผล
โครงการ 

 ๑. สํานักปลัดเทศบาล 

นายจักรกฤษณ  อังคณานนท - สรุปประเด็นขอสั่งการประชุมเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นในการใหบริการสาธารณะของ อปท. จากที่ ผอ.
กองคลัง ไดไปประชุมมาและไดแจงลวงหนาไปบางแลว ก็มีหลายๆ
โครงการที่กําลังดําเนินการอยู และในสวนท่ีเก่ียวของกับสวนตางๆ ก็
ไดสําเนาเอกสารแจงไปแลว ขอใหดําเนินการตามนั้นดวย 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

 ๒. กองคลัง 

 - ไมมี 

 ๓. กองชาง 

 - ไมมี 

 ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

นายจักรกฤษณ  อังคณานนท - รายงานการแกไขปญหาความเดือดรอนจากบอขยะ จากกรณีที่
ผูใหญบาน ม. ๑๒ และ ม. ๑๔ รายงานผานที่ประชุมกํานัน/ผูใหญบาน
ระดับอําเภอ วาไดรับความเดือดรอนจากบอขยะของเทศบาลตําบล
อาวขนอมและของ อบต.ควนทอง ซึ่งในการแกไขปญหาเบ้ืองตนทาง
เทศบาลตําบลอาวขนอมรวมกับ อบต.ควนทอง ไดเขาไปเก็บขยะตรง
ปากทางเขา-ท่ีทิ้งขยะเรียบรอยแลว และเร่ืองที่ประชาชนแจงวามีกลิ่น
จากการเผาขยะ ทําใหชาวสวนท่ีไปตัดปาลมไมสามารถตัดปาลมได  
ก็ไดดําเนินการแจงไปยังบริษัทเจาของเตาเผาใหเขามาตรวจสอบแลว 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

 

 

 

นายจักรกฤษณ... 



-๓- 

 

นายจักรกฤษณ  อังคณานนท - รายงานการสงมอบเคมีภัณฑสําหรับทําความสะอาดบอน้ําที่
ประกาศอุทกภัยและไดรับผลกระทบบอน้ํากับน้ําใชไมสะอาด จากที่
ไดทําการสํารวจมีทั้ งหมด ๑๐ หมูบาน และเทศบาลไดจัดซื้อ
เคมีภัณฑและดําเนินการแจกจายไปแลว ๙ หมูบาน ยกเวนหมูท่ี ๒ ที่มี
ปญหาอยู เนื่องจากรายงานมาไมครบโดยผูชวยผูใหญบานรายงานมา 
๑๗ ครัวเรือน แตผูใหญบานบอกวามีเยอะกวานี้ 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

 ๕. กองการศกึษา 
 - ไมมี 

 ๖. กองวิชาการและแผนงาน 

นายเดชากร  แกนเมือง - ตามท่ีกองวิชาการและแผนงานไดจัดประชุมประชาคมเพ่ือทําแผน
เพ่ิมเติม ก็มีหลายหมูบานเสนอโครงการเขามาหลายโครงการ กอง
วิชาการและแผนงานก็จะบรรจุลงในแผนให 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองอื่นๆ 

นายไมตรี พรหมพิชิต - ไดรับแจงจากผูใหญบาน ม. ๘ วาบริเวณนํ้าตกหินลาดมีขยะเยอะ 
ขอใหผูที่รับผิดชอบไปดําเนินการดวย และเร่ืองคาไฟฟาตลาดสดให
ตรวจสอบดวยวาทําไมคาไฟฟาเพ่ิมขึ้นเยอะ 

นายจักรกฤษณ  อังคณานนท - ปญหาคาไฟฟาตลาดสดเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากนาจะมีการขโมยใชไฟฟา 
ซึ่งไดมอบหมานายวิรตัน วงศวรชาติ ไปตรวจสอบดูแลว 

นายไมตรี  พรหมพิชิต - เพดานหองน้ําหญิงชั้นลางมีน้ํารั่วซึม และฝาเพดานสํานักงานก็มีรอย
รั่วหลายแหง ขอฝากผูเกี่ยวของชวยตรวจสอบดวย  

 - กองชางใหสํารวจเสนทางถนนวาตรงไหนควรตีเสน ตรงไหนตองใช
กระจกโคง ซึ่งเรื่องนี้ก็เคยสั่งการไปคร้ังหนึ่งแลว ไมทราบวาตอนนี้ได
บรรจุไวในแผนหรือยัง ในสวนของงานกองชางไดมอบใหรองอภิชาติ 
ใจสบาย เปนผูดูแล สวนกองสาธารณสุขมอบใหรองกัมพล มีชัย เปน
ผู ดู แล  และใหทํ าหน าที่ ตามที่ ได รับมอบหมายให เต็ ม กํ าลั ง
ความสามารถ ในสวนของงานจัดเก็บรายไดใหตรวจสอบวาตรงไหนที่
ยังไมไดจัดเก็บภาษีขอใหดําเนินการใหครบถวน  

มติที่ประชุม - รบัทราบ 

 

นายไมตรี... 



-๔- 

 

นายไมตรี  พรหมพิชิต - การเสนอหนังสือ บางฉบับลงรับไวหลายวันแลวเพ่ิงเสนอ หากมีเหตุ
จําเปนขอใหแจงดวย เพราะบางเร่ืองมีความเรงดวนตองรีบดําเนินการ 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

นายธวัชชัย ไชยเทพ - ขอแจงเก่ียวกับกระแสขาวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีจะมี
การจัดตั้งทองถ่ินอําเภอข้ึนเปนสํานักงาน มีหนาที่กํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ถาพิจารณาตามระบบบริหารราชการแผนดิน  
ที่แบงออกเปนรวมศูนย ไดแก กระทรวง ทบวง กรม และกระจาย
อํานาจหรือสวนภูมิภาค ไดแก จังหวัด อําเภอ ทองถิ่น โดยแบงการ
กระจายอํานาจเปนการเมือง การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
การเงินการคลัง ซึ่งหากมีการจัดตั้งสํานักงานทองถิ่นอําเภอข้ึนมา ก็จะมี
รูปแบบการกระจายอํานาจจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไปยัง
สํานักงานทองถ่ินอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การแสดง
ความคิดเห็นหรือการสงตอขอมูลขาวสารขอใหตรวจสอบใหถ่ีถวน 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

 
 ปดประชุมเวลา ๑๖.๑๕ น. 

 

 
      นายรักเกียรติ  ทองจันทร 
    รองนายกเทศมนตรี 
      ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
  นายไมตรี  พรหมพิชิต 
            นายกเทศมนตรีตําบลอาวขนอม 

ผูตรวจรายงานการประชุม 


